

บุญชอบ สุขบุญเหลือ. (2556). **ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.** วิทยานิพนธ์ บธ.ม. (บริหารธุรกิจ). พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. อาจารย์ที่ปรึกษา คร.ศิริมณี จรรยา, ดร.กิติมา ทามาลี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยในการทำงาน ความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยในการทำงานของพนักงาน และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ ค่าที ค่าเอฟ แอลเอสดี และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท อายุงาน 4 ปีขึ้นไป มีเหตุผลที่ทำงานกับบริษัทเพราะรายได้ดี เดินทางมาทำงานโดยรถบริษัท เข้ามาทำงานในบริษัทโดยการสมัครเอง ช่วงเวลาทำงานปกติ 8.30 - 17.30 น. ทำงานนอกเวลาน้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อเดือน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านความสำเร็จของงาน โดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน และ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา ด้านรายได้/ค่าตอบแทน/สวัสดิการ และด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พนักงานที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพชีวิต แตกต่างกัน 3) พนักงานที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุงาน เหตุผลที่ทำงานกับบริษัท วิธีการเดินทางมาทำงาน และช่วงเวลาทำงานปกติต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และ 4) พนักงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต่อคุณภาพชีวิต ด้านร่างกาย และด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กัน